

## ประธานาธิบดีอิฟกานิสถานเข้าพบกับผู้นำสูงสุดแห่งการปฏิวัติอิสลาม - 27 /May/ 2016

เมื่อวันจันทร์ที่ผ่านมา (23 พ.ค) นาย มุฮัมมัด อัชร์อ์ฟ ฆะนีย ประธานาธิบดีอิฟกานิสถานเข้าพบ อายาตุลลอฮ์ คาเมเนอี ผู้นำสูงสุดของการปฏิวัติอิสลาม ท่านผู้นำได้ชี้ถึง ความคล้ายคลึงกันทางด้านหลักศรัทธา วัฒนธรรมและประวัติศาสตร์ระหว่างประชาชนชาวอิหร่านและอิฟกานิสถาน อีกทั้งยังมีชายแดนติดกันทั้งสองประเทศ โดยผู้นำสูงสุดเห็นว่า : สาธารณรัฐอิสลามแห่งอิหร่านนั้น มีความพยายามอย่างจริงจังที่จะรักษาผลประโยชน์และความปลอดภัยในอิฟกานิสถาน ซึ่งความก้าวหน้าของประเทศนี้ก็จะเป็นความก้าวหน้าและพัฒนาของอิหร่านด้วยเช่นกัน

อายาตุลลอฮ์ คาเมเนอี ถือว่า ประชาชนชาวอิฟกานิสถาน เป็นประชาชนที่มีความกล้าหาญและชาญฉลาด และท่านยังกล่าวเสริมว่า : อิฟกานิสถานมีสองความมั่นคง ทั้งทางด้านทรัพยากรธรรมชาติและทรัพยากรมนุษย์ ถือว่า นี่เป็นความโปรดปรานที่ยิ่งใหญ่ ซึ่งจะต้องใช้ประโยชน์จากทรัพยากรเหล่านี้อย่างเหมาะสมเพื่อให้บรรลุสู่ความก้าวหน้าที่ดีทีเดียว

ท่านผู้นำสูงสุด ยังชี้อีกว่า ประชาชนชาวอิหร่านได้ต้อนรับขับสู้ประชาชนชาวอิฟกานิสถานจากช่วงปีสงครามต่างๆและหลังจากนั้น โดยท่านย้ำว่า

สาธารณรัฐอิสลามแห่งอิหร่านซึ่งมีความแตกต่างกับบางประเทศรวมทั้งอเมริกาและอังกฤษ ได้มองประชาชนชาวอิฟกานิสถานด้วยกับการให้ความเคารพและให้เกียรติอย่างเสมอมา และปฏิบัติในความเป็นพี่น้องและให้การต้อนรับในฐานะอาคันตุกะ และไม่ลังเลที่จะช่วยเหลือทางด้านเทคนิค วิศวกรรมและโครงสร้างพื้นฐาน กับประเทศอิฟกานิสถานด้วยกับทรัพยากรธรรมชาติของตน

ผู้นำสูงสุดของการปฏิวัติอิสลาม เน้นย้ำถึงความจำเป็นที่จะช่วยแก้ไขปัญหาน้ำและลุ่มแม่น้ำชายแดนโดยเร่งด่วนที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้ และท่านกล่าวเสริมว่า ประเด็นนี้ เป็นประเด็นที่ไม่น่าจะมีการพิพาทกันทางความสัมพันธ์ของทั้งสองประเทศ เพราะว่า ทั้งอิหร่านและอิฟกานิสถานนั้นมีชายแดน วัฒนธรรมร่วมกัน อีกทั้งยังมีความต้องการที่เหมือนกันด้วย

ในการพบครั้งนี้ สุญตูลอิสลาม โรฮานี ประธานาธิบดีอิหร่าน ก็เข้าร่วมด้วย ซึ่งนาย อัชร์อ์ฟ ฆะนีย ประธานาธิบดีอิฟกานิสถานได้แสดงความยินดีต่อการเจรจากับกรุงเตหะราน โดยเฉพาะอย่างยิ่ง เกี่ยวกับข้อตกลงการขนส่งกับประเทศอินเดียโดยผ่านท่าเรือซาบะฮาร์ เขากล่าวว่า เรารู้สึกขอบคุณสำหรับการต้อนรับของประชาชนชาวอิหร่านและมุมมองเชิงบวกของ ๗๗ท่าน ไปยังอิฟกานิสถาน และหวังว่าการเจรจาระหว่างเตหะรานนั้นจะเพิ่มความสัมพันธ์ให้มากยิ่งขึ้น

นาย อัชร์อ์ฟ ฆะนีย ยังกล่าวอีกว่า ในอีกหลายสัปดาห์ข้างหน้า จะมีการจัดประชุมเชิงวิชาการเกี่ยวกับประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการใช้ลุ่มแม่น้ำชายแดนร่วมกันและหวังว่าปัญหานี้จะได้รับการแก้ไขอย่างเหมาะสม